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บนัทึก 

เรื่อง  เงินพระราชทานเลี้ ยงชีพบาทบริจาริกา รายพระราชมรดกสมเด็จพระพนัปีหลวง 

ซ่ึงตกทอดมาเป็นของพระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้จุลจักรพ์งษ์  
   

 

๑. คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๑)  ได้ตรวจ
พิจารณาบรรดาเอกสารที่ได้รับเกี่ยวกับเร่ืองนี้ โดยตลอดแล้ว เห็นว่า ปัญหาที่คณะกรรมการ
กฤษฎีกาจะพึงพิจารณาคงมีแต่เฉพาะข้อความที่ปรากฏในตอนท้ายของหนังสือเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ถึง เลขานุการนายกรัฐมนตรี ที่ น.๔๙๑/๒๔๘๘ ลงวันที่ ๒๑ 
เมษายน ๒๔๘๘ น าส่งบันทึกความเห็นของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่ ง
กระทรวงการคลังได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้วเท่านั้ น  กล่าวคือ ข้อความที่ เลขานุการ
นายกรัฐมนตรีได้บันทกึเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ในตอนที่มีความว่า "(๒) ส่วนพระราช
มรดกของสมเด็จพระพันปีหลวงนั้น มีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งซึ่งเป็นเร่ืองท านอง
เดียวกับเร่ืองของพระองค์เจ้าจุมภฎฯ ที่ศาลแพ่งได้พิจารณาพิพากษาเสรจ็สิ้นไปแล้ว แต่ประเดน็
ข้อเทจ็จริงจะตรงกันเพียงใดหรือไม่นั้น เห็นควรให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็น
ชั้นหนึ่งก่อน" 

๒. คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ประชุมปรึกษาพร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงการคลัง
ซึ่งได้เชิญมาชี้ แจงในที่ประชุมแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงอันใดที่จะท าให้ผลของกฎหมาย
แตกต่างจากเร่ืองของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุมภฎพงษ์บริพัตร์ ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้เคยให้ความเหน็ และศาลแพ่งได้พิจารณาพิพากษาคดีถึงที่สดุแล้วไปได้ 

 

(ลงชื่อ) เดือน บุนนาค 

เลขาธกิาร 

 

 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
สงิหาคม ๒๔๘๘ 

 
ส่งพร้อมกบัหนังสอื ที่ น.๙๕๓/๒๔๘๘ ลงวันที่ ๓ สงิหาคม ๒๔๘๘ 
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บันทึก
เรื่อง เงินพระราชทานเลี้ยงชีพบาทบริจาริกา รายพระราชมรดกสมเด็จพระพัน์ปีหลวง
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ซึ่งตกทอดมาเป็นของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า จุลจกรพงษ

๑. คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กลงที่ ๑) ได้ตรวจ
พิจารณาบรรดาเอกสารที่ได้รับเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่า ปัญหาที่คณะกรรมการ
กฤษฎีกาจะพึงพิจารณาคงมีแต่เฉพาะข้อความที่ปรากฏในตอนท้ายของหนังสือเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ถึง เลขานุกา
             รนายกรัฐมนตรี ที่ น.๕ณ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๕๕ นําส่งบันทึกความเห็นของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตวิย์ซึ่ง
กระทรวงการคลังได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้วเท่านั้น กล่าวคือ ข้อความที่เลขานุการ
นายกรัฐมนตรีได้บันทึกเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ในตอนที่มีความว่า ”( ๒) ส่วนพระราช
มรดกของสมเด็จพระพันปีหลวงนั้น มีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการแบ่งซึ่งเป็นเรื่องทํานอง
เดียวกับเรื่องของพระองค์เจ้าจุมภฎฯ ที่ศาลแพ่งได้พิจารณาพิพากษาเสร็จสิ้นไปแล้ว แต่ประเด็น
ข้อเท็จจริงจะตรงกันเพียงใดหรือไม่นั้น เห็นควรให้ค
             ณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็น
ชั้นหนึ่งก่อน”

๒. คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ประชุมปรึกษาพร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงการคลัง
ซึ่งได้เชิญมาชี้แจงในที่ประชุมแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงอันใดที่จะทําให้ผลของกฎหมาย
แตกต่างจากเรื่องของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุมภฎพงษ์บริพัตร์ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้เคยให้ความเห็น และศาลแพ่งได้พิจารณาพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้วไปได้

(ลงชื่อ) เดือน บุนนาค

เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤ ษฎีกา
สิงหาคม ๒๕๕๕

ส่งพร้อมกับหนังสือ ที่ น.๓๕๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
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